



ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (ตามบัญชีแนบท้าย)

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า มูลนิธิไทยยั่งยืนได้มีการกำหนดโรงเรียนเป้าหมายการพัฒนาอย่างเข้มข้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง โดยได้เล็งเห็นถึงความต้องการของโรงเรียนชนบทในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งขาดแคลนโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ เนื่องจากขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอและคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมทางพลังงานเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในชนบท และพื้นที่ห่างไกล เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๓๐๘๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้าย อำนวยความสะดวกแก่มูลนิธิไทยยั่งยืนในการดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เรียงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๕๕๗๑-๖๓๘๓ - ๕

๓๒

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน
เลขรับ ๐๘๖๑๙
วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา



ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๓๐๗๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากมูลนิธิไทยยั่งยืน ได้มีการกำหนดโรงเรียนเป้าหมายการพัฒนาอย่างเข้มข้น ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง จึงได้รับทราบและเล็งเห็นถึงความต้องการของโรงเรียนชนบทในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งขาดแคลนโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ เนื่องจากขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มูลนิธิไทยยั่งยืนได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอและคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมทางพลังงานเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในชนบท และพื้นที่ห่างไกล เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ขนาดกำลังผลิต ติดตั้งรวม ๑,๑๖๗.๕ kW ขนาดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนรวม ๑๑,๖๗๕ kWh พร้อมระบบติดตาม Monitoring ในโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๙๒ แห่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการของมูลนิธิไทยยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ และยังเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีแนบท้าย) พิจารณานอกระยะที่อำนวยความสะดวกแก่มูลนิธิไทยยั่งยืน ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ตามเห็นสมควรต่อไป



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๐๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๐๘
ผู้ประสานงาน นางสาวปราวินา เทพวงศ์ ๐๘๑ ๑๔๘ ๔๘๑๑

เจียน ทศ. น่าน

- สก. แจ้งว่า มูลนิธิไทยยั่งยืน ได้กำหนดเดิมเริ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๑๖ แห่ง สก.
- ในสังกัด อบท. จ.น่าน จำนวน ๑๐ แห่ง
- เบื้องต้นแจ้ง อบท. สามโก้ โทร ๐๕๐
- ส่งเรื่องมาเพื่อไม่ขอพิจารณา

(Signature)
นายชัชวาลย์ ฝ่ายนันทชัย

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(Signature)
(นายเจตณรงค์ อินกัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

(Signature)
Sam
๓/๑๐/๖๑